



ข่าวประชาสัมพันธ์

กองส่งเสริมการอาชีพและจัดการดินปุ๋ย

กรมส่งเสริมการเกษตร โทรศัพท, โทรสาร : 0 2940 6190

กรมส่งเสริมการเกษตร

“ประกาศความสำเร็จส่งเสริมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ๒๕๐,๐๐๐ ตัน”



กรมส่งเสริมการเกษตร ได้ดำเนินการจัดงาน “ประกาศความสำเร็จการดำเนินงานการส่งเสริมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ครบ ๒๕๐,๐๐๐ ตัน” ขึ้นเมื่อวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๘ ณ ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนบ้านเขานม หมู่ ๖ ตำบลเขาชะงุ้ม อำเภोधราราม จังหวัดราชบุรี โดยมีท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในการจัดงาน ทั้งนี้โดยตอบสนองนโยบายคณะกรรมการรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่จะช่วยเหลือเกษตรกรให้สามารถเพิ่มผลผลิต โดยลดต้นทุนการใช้ปุ๋ยเคมี และส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ให้มากขึ้น การดำเนินงานดังกล่าวสามารถส่งเสริมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ได้มากกว่า ๔๗๐,๐๐๐ ตันซึ่งมากกว่าเป้าหมายที่ได้ตั้งเอาไว้

กรมส่งเสริมการเกษตรได้ดำเนินการตามนโยบายคณะกรรมการรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) โดยส่งเสริมการใช้ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิต ส่งเสริมการผลิตและใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ตั้งเป้าหมายขั้นต่ำ ๒๕๐,๐๐๐ ตัน โดยให้สำนักงานเกษตรจังหวัด ดำเนินการส่งเสริมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ในพื้นที่ ๘๘๒ อำเภอ ๗๗ จังหวัด โดยให้เกษตรกรตำบล ๑ คน ส่งเสริมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ อย่างน้อย ๕๐ ตัน ทั้งนี้ให้บูรณาการร่วมกับกรมพัฒนาที่ดิน และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งหน่วยงานภายใต้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้แก่ กรมชลประทาน กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมปศุสัตว์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมการข้าว และหน่วยงานนอกกระทรวงฯ อาทิ เช่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย องค์การบริหารส่วนตำบล องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น กรมพัฒนาชุมชน สถานีควบคุม

ไฟฟ้า สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กระทรวงศึกษาธิการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิต ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และมหาวิทยาลัยแม่โจ้

การดำเนินงานแบ่งเป็น ๒ ด้าน ได้แก่ ด้านการส่งเสริมการผลิตและใช้ปุ๋ยอินทรีย์ และด้านการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยเคมีอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งในด้านการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยเคมีอย่างมีประสิทธิภาพ มีเป้าหมายลดต้นทุนปุ๋ยเคมีอย่างน้อย ร้อยละ ๒๐ โดยส่งเสริมการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน หรือปุ๋ยสั่งตัด และจัดตั้งศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) ที่ บริหารจัดการโดยเกษตรกร อำเภอละ ๑ ศูนย์ ใน ๗๗ จังหวัด รวม ๘๘๒ ศูนย์ เพื่อเป็นตัวจักรสำคัญในการขับเคลื่อนขยายผลการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิต กำหนดระยะเวลาดำเนินการ ตั้งแต่เดือนสิงหาคม ๒๕๕๗ ถึง กรกฎาคม ๒๕๕๘ สามารถส่งเสริมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ได้ จำนวน ๔๗๔,๗๐๓.๓๔ ตัน คิดเป็น ร้อยละ ๑๘๙.๘๘ ของเป้าหมายขั้นต่ำ (ข้อมูล ณ วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๘)

ในการจัดงานครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมงานประกอบด้วย เกษตรกร ยุวเกษตรกร แยกผู้มีเกียรติจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่ร่วมบูรณาการส่งเสริมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องของจังหวัดราชบุรี และจังหวัดใกล้เคียง ทั้งภาครัฐและเอกชน ที่มาร่วมงานและร่วมจัดนิทรรศการ รวม ๑,๐๐๐ คน ทั้งนี้ จะให้ความรู้เรื่องการผลิตและใช้ปุ๋ยอินทรีย์ แก่เกษตรกร ยุวเกษตรกร และผู้ร่วมงาน เพื่อนำความรู้ที่ได้รับไปผลิตปุ๋ยอินทรีย์ใช้เอง โดยแบ่งสถานีให้ความรู้ ออกเป็น ๖ สถานี ได้แก่

สถานีที่ ๑ การส่งเสริมการใช้ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิต

สถานีที่ ๒ ปุ๋ยอินทรีย์

สถานีที่ ๓ ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน

สถานีที่ ๔ ปุ๋ยพืชสด

สถานีที่ ๕ นิทรรศการหน่วยงานภาคี

สถานีที่ ๖ เครื่องจักรกลการเกษตร





ประชาสัมพันธ์ กอป.
๖ มีนาคม ๒๕๕๘